

TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

truyền thống yêu nước, cách mạng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, các bậc tiền bối của Đảng với cách mạng Việt Nam, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, thông qua hoạt động tuyên truyền, qua tổ chức

hội thảo đã làm sáng rõ hơn về thân thế, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng gian khổ, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam, quê hương Thái Bình. Các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gắn với các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Mậu Tuất 2018 đã

tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi, có ý nghĩa thiết thực trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương các thành viên Ban Tổ chức đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần quan trọng tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có những chỉ đạo, quan tâm, chỉ đạo sát sao, địa phương liên quan tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức

Cảnh; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, các bậc tiền bối của Đảng với cách mạng Việt Nam. Gắn tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thiện và lưu trữ các tài liệu hội thảo, các tư liệu trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm để phục vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh

đến cơ sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập và làm theo tấm gương kiên trung của nhà cách mạng tiền bối Nguyễn Đức Cảnh. Huyện Thái Huy huy động các nguồn lực hoàn thiện xây dựng các hạng mục công trình trong Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh xứng tầm với công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BDBP) (3/3/1959 - 3/3/2018) và 29 năm ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2018), sáng ngày 2/3, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh trong những năm qua đã có nhiều đóng góp quan trọng giữ vững ổn định an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển của tỉnh. Những chiến công, thành tích xuất sắc của BDBP tỉnh đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục

mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển; nêu cao kỷ luật, kỷ cương quân đội, sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực biên giới biển nói riêng; xây dựng khu vực biên giới biển của tỉnh ổn định và phát triển. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để cán bộ, chiến

sĩ BDBP tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành trong tỉnh đối với đơn vị. BDBP tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

TẮT ĐẠT

Vì sao phải đưa sổ chứng minh nhân dân vào đơn thuốc ngoại trú của trẻ?

(vietnamplus.vn) Từ ngày 1/3/2018, Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú có hiệu lực.

Thông tư nêu rõ, khi kê đơn thuốc, bác sĩ phải ghi đủ, rõ ràng, chính xác các mục in trong đơn thuốc hoặc trong sổ khám bệnh của người bệnh.



Nội dung mới so với những quy định trước đây

Trước những thông tin về việc khi mua thuốc ngoại trú đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi thì phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ, ông Cao Hùng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo Thông tư số 52/2017/TT-BYT, quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại Điều 6 về yêu cầu chung với nội dung kê đơn thuốc có quy định:

1. Ghi đủ, rõ ràng và chính xác các mục in trong đơn thuốc hoặc trong sổ khám bệnh của người bệnh.
2. Ghi địa chỉ nơi người bệnh thường trú hoặc tạm trú: số nhà, đường phố, tổ dân phố hoặc thôn/ấp/bản, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố và số chứng minh nhân dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ dưới 72 tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.
3. Đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.

Giải thích về vấn đề này, ông Thái nhấn mạnh, như vậy, cần được hiểu rõ: ngay khi đến các cơ sở khám chữa bệnh bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ dưới 72 tháng tuổi phải đem theo chứng minh thư nhân dân để khi kê đơn các bác sĩ điền đầy đủ các thông tin trên.

"Khi có đơn thuốc (với đầy đủ thông tin về số nhà, đường phố, tổ dân phố hoặc thôn/ấp/bản, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố và số chứng minh nhân dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ dưới 72 tháng tuổi) thì bất kể ai là người nhà hoặc người thân của trẻ có thể đi mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc" - ông Thái chỉ rõ.

Vị đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh cho hay, đây là nội dung mới so với những quy định trước đây. Vì đơn thuốc phải đảm bảo 3 ý nghĩa: đảm bảo tính chuyên môn trong việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả; bảo đảm tính kinh tế: người bệnh tình được chi phí khám chữa bệnh; đảm bảo tính pháp lý: mối quan hệ giữa thầy thuốc và người bệnh trong cung cấp dịch vụ y tế.

Có giám sát được việc kê đơn thuốc?

Trước những lo ngại làm sao để giám sát được kê đơn thuốc có thông tin về chứng minh nhân dân tại các nhà thuốc, ông Thái cho rằng, khi đi kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện nhà thuốc vẫn bán những đơn mà không có thông tin chứng minh nhân dân cho trẻ dưới 72 tháng tuổi thì trước tiên sẽ là trách nhiệm của nhà thuốc, sau đó sẽ là trách nhiệm của bác sĩ kê đơn.

Ông Thái cũng cho biết, việc ghi thêm thông tin chứng minh nhân dân vào đơn thuốc cho trẻ dưới 72 tháng tuổi cũng mất thêm một chút thời gian khám chữa bệnh của người thầy thuốc nhưng đây là việc cần làm để quản lý tốt việc kê đơn và bán thuốc theo đơn, đặc biệt là việc mua bán và lạm dụng kháng sinh đang diễn ra phổ biến hiện nay. "Cũng có thể xuất hiện một vài trường hợp phát sinh song đa số trẻ dưới 6 tuổi đều được bố, mẹ và người thân đi khám nên việc ghi số chứng minh nhân dân không có gì là quá khó khăn" - ông Thái nhấn mạnh.

Ông Thái cho biết thêm, Thông tư số 52/2017/TT-BYT liên quan đến nhiều đối tượng. Thông tư đã kế thừa những quy định trước đây đồng thời xin ý kiến các bên liên quan trước khi ban hành. Trong quá trình thực hiện, Bộ Y tế tiếp tục có những đánh giá, khảo sát để kịp thời bổ sung và hoàn thiện những bất cập nếu có.

TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT ĐA...

(Tiếp theo trang 1)

sản xuất, kinh doanh đã đóng góp vào các phong trào thi đua và phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đồng thời, mong muốn các doanh nhân trên địa bàn bám sát chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện từ đó phát huy thời cơ, thuận lợi, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, giải quyết nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Cấp ủy, chính quyền huyện Kiến Xương cam kết lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Trong đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bảo đảm công khai, minh bạch, nhanh chóng, đúng pháp luật nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp cận nhanh với cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước để phát triển sản xuất, kinh doanh thuận lợi. Làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực; thông tin, tư vấn thị trường, quảng bá, xúc tiến thương mại; giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất trong thời gian tới. Kiến Xương phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh và nước ngoài.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh trong những năm qua đã có nhiều đóng góp quan trọng giữ vững ổn định an

Khởi động dự án thay đổi mô hình dùng kháng sinh trong chăn nuôi lợn



(vietnamplus.vn) Ngày 2/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khởi động dự án hợp tác nghiên cứu "VIDAPIG - Kháng sinh và sức khỏe trong chăn nuôi lợn tại Việt Nam". Dự án được đồng triển khai bởi Đại học Copenhagen (Đan Mạch), Viện Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế) và Viện Nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI).

Ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng đại diện ILRI khu vực Đông và Đông Nam Á, cho biết dự án sẽ được triển khai tại Bắc Ninh, thời gian thực hiện từ ngày 1/2/2018 đến ngày 31/1/2020. Dự án nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sức khỏe thú y và thực hành sử dụng thuốc thú y tại các trang trại chăn nuôi lợn ở Bắc Ninh; rà soát các hướng dẫn hiện hành về sử dụng kháng sinh; thiết lập chất lượng và số lượng thuốc kháng sinh dùng trong chăn nuôi lợn.

Bên cạnh đó, dự án tăng cường năng lực của địa phương trong giám sát sử dụng kháng sinh, tỷ lệ kháng thuốc và dư lượng kháng sinh ở lợn và sản phẩm thịt lợn; tăng cường sự tương tác của các bên liên quan và các kênh truyền thông để thúc đẩy sức khỏe động vật, giảm việc sử dụng kháng sinh

và giảm sự lan rộng kháng kháng sinh và tồn dư kháng sinh trong chăn nuôi lợn. Dự án sẽ tiến hành nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý sức khỏe vật nuôi và thực hành sử dụng thuốc thú y tại các trang trại nuôi lợn, để từ đó tạo điều kiện thiết lập cách sử dụng thuốc kháng sinh một cách cân trọng và khoa học. Nghiên cứu của dự án sẽ được điều phối bởi giáo sư Anders Dalsgaard (Đại học Copenhagen). Giáo sư Anders Dalsgaard cho biết: Phương pháp tiếp cận nghiên cứu của dự án mới ở chỗ nó tập trung nghiên cứu dẫn đến các giải pháp và thay đổi mô hình sử dụng thuốc kháng sinh và soát các hướng dẫn hiện hành về sử dụng kháng sinh, trong khi đó các phương pháp nghiên cứu truyền thống chỉ tập trung vào giám sát việc sử dụng kháng sinh và tính kháng thuốc.

Dự án hợp tác nghiên cứu VIDAPIG được Bộ Ngoại giao Đan Mạch tài trợ thông qua cơ chế hợp tác chiến lược và phù hợp với "Hợp tác ngành Chiến lược về an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn" giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch.

TRAO TẶNG...

(Tiếp theo trang 1)

ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 29 năm ngày biên phòng toàn dân. Hội Nhà báo tỉnh mong muốn mỗi tờ báo đến tay cán bộ, chiến sĩ là một món ăn tinh thần ý nghĩa, mà đó giúp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm bắt thông tin thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế cũng như những thành tựu tinh đạt được trong công cuộc đổi mới.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cảm ơn môn quà tinh thần của đội ngũ những người làm báo đã gửi tặng đồng thời mong muốn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác tuyên truyền giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với các cơ quan báo chí để phản ánh kịp thời, phong phú, đa dạng các hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh trong những năm qua đã có nhiều đóng góp quan trọng giữ vững ổn định an

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội

Hiện nay, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng thanh niên sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá đang có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để hạn chế số người sử dụng ma túy đang được các cấp, các ngành, các địa phương tích cực vào cuộc.

Theo thống kê của các ngành chức năng, số người nghiện ma túy trong tỉnh hiện có hồ sơ quản lý là 4.629 người tại 278/286 xã, phường, thị trấn, tăng 50 người so với năm 2016. Thời gian qua, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai nhiều hoạt động phòng, chống ma túy, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền. Ông Nguyễn Công Bội, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho biết: Trong các biện pháp đấu tranh phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm thì công tác thông tin, tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội nhận biết được bản chất nguy hiểm của tệ nạn này và những tác hại của nó đối với sức khỏe, hành vi của con người. Từ đó có hành động tích cực, tránh xa cám dỗ; phối hợp đấu tranh và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng đấu tranh với tệ nạn này.



Cung cấp kiến thức về cách phòng tránh tệ nạn xã hội tại Trường THPT Nguyễn Trãi.

và các xã, thị trấn triển khai thí điểm mô hình "Phòng, chống tệ nạn xã hội, mại dâm". Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch in 25.000 tờ rơi, khẩu hiệu về phòng, chống tệ nạn mại dâm, mua bán người; tổ chức các đợt tuyên truyền về Luật Phòng, chống ma túy, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm tại các cụm dân cư phức tạp về tệ nạn xã hội. Tổ chức tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng thông qua các

điểm tư vấn ở các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, công tác phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người nghiện ma túy, sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng cũng được đẩy mạnh. Trong năm 2017, các huyện, thành phố đã lập 241 hồ sơ người nghiện chuyển tòa án, trong đó có 224 hồ sơ đủ điều kiện đưa đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai nghiện của tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Cùng với hoạt động cai nghiện ma túy, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm cũng được coi trọng. Tại 4 xã hiện mô hình "Phòng ngừa và can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS" đã kiến toàn nhóm tuyên truyền viên tại cộng đồng và tiếp cận các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện (nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke...) để cấp phát bao cao su, tư vấn cho các chủ cơ sở và nhân viên thực hiện tốt các quy định trong hoạt

động kinh doanh. Phối hợp với các trường học tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trong trường học. Đặc biệt, năm 2017, đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh đã tiến hành kiểm tra 155 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Qua kiểm tra đã phát hiện và phối hợp với PC45 Công an tỉnh triệt phá 5 vụ liên quan đến hoạt động mại dâm, khởi tố và bắt tạm giam 7 đối tượng là chủ chứa, môi giới, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành, đơn vị liên quan, bằng hình thức xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, các mục tiêu cần đạt được. Chú trọng tuyên truyền tại cơ sở, địa bàn trọng điểm, các gia đình, khu dân cư. Thông tin, phổ biến pháp luật có liên quan đến phòng, chống ma túy, mại dâm. Cùng với nhiệm vụ trên, chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong mỗi cộng đồng dân cư và từng gia đình, cá nhân; duy trì hoạt động và thành lập mới các mô hình câu lạc bộ phòng ngừa tệ nạn ma túy, mại dâm. Đồng thời, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, tổ chức tập huấn về kiến thức, nghiệp vụ cho họ, trong đó có các việc mở rộng tập huấn cho những người làm công tác tuyên truyền ở các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương. Có chế độ khuyến khích, khen thưởng đối với những người làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

NGUYỄN CƯỜNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN THỊ NHIỄU

Văn phòng công chứng Trần Thị Nhiều
Trụ sở: Khu Nhân Cấu 2, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
(Đối diện Trung tâm Dược Hưng Hà, giáp cạnh Thế giới di động).
ĐTVP: 02273.882.555 - Di động: 0942.641.555
- Trưởng Văn phòng Công chứng: Công chứng viên Trần Thị Nhiều
- Quyết định bổ nhiệm CCV số 3103/QĐ-TP ngày 17/1/2014 của Bộ Tư pháp.
- Công chứng viên hợp danh: Công chứng viên Phạm Bá Tuyên
- Quyết định bổ nhiệm CCV số 1381/QĐ-TP ngày 13/9/2007 của Bộ Tư pháp.
- Quyết định thành lập số: 357/UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh Thái Bình;
- Giấy đăng ký hoạt động số 18/TP-ĐKHĐ ngày 07/02/2018 do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp.
Văn phòng công chứng Trần Thị Nhiều hoạt động kể từ ngày 10/02/2018

- Lĩnh vực hoạt động:**
- Công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản;
 - Công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản;
 - Công chứng hợp đồng, giao dịch có yếu tố nước ngoài;
 - Công chứng di chúc; công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản; công chứng văn bản khai nhận di sản; công chứng văn bản từ chối nhận di sản;
 - Dịch thuật tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;
 - Hướng dẫn lập di chúc, nhận lưu giữ di chúc.